

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao kỷ niệm chương "Vi sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc" cho các cá nhân tiêu biểu.

Công tác vận động đóng góp bảo Công giáo tiếp tục được chú trọng. Việc tổ chức tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó trong nhân dân. MTTQ các cấp tiếp tục triển khai sâu rộng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; phối hợp với chính quyền, các ngành, tổ chức thành viên, doanh nghiệp trao trên 129.300 suất quà, trị giá trên 60,5 tỷ

đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023; vận động ủng hộ được trên 11 tỷ đồng tiền mặt và 460 triệu đồng hiện vật quy ra tiền vào quỹ "Vì người nghèo". Từ nguồn quỹ vận động được, ban vận động quỹ các cấp đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 319 nhà đại đoàn kết với số tiền trên 9 tỷ đồng; hỗ trợ sinh kế, khám chữa bệnh, hỗ trợ học sinh học tập cho trên 1.980 lượt người với số tiền gần 1 tỷ đồng; tổ chức thăm

hội, tặng trên 16.300 suất quà với tổng số tiền trên 7 tỷ đồng cho hộ nghèo. Cùng với đó, công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền tiếp tục được quan tâm. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội được triển khai đồng bộ, bài bản.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh đã triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư

thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong năm 2023 vào sự phát triển của tỉnh. Đồng chí đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến người dân; bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của từng địa phương để triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của MTTQ và các tổ chức thành viên, chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Cán bộ làm công tác mặt trận chủ động nắm bắt tình hình thực tế tại cơ sở để tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết các ý kiến, kiến nghị của người dân. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến và phát huy vai trò tự quản của nhân dân. MTTQ các cấp cần quan tâm đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần xây dựng phong trào ngày càng phát triển; cùng với đó, tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức trao tặng kỷ niệm chương "Vi sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc" cho 6 cá nhân; trao cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc dẫn đầu và bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2023; kiến toàn Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XVIII.

HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM...

(Tiếp theo trang 1)

thực hiện 54 cuộc kiểm tra đối với 25 lượt tổ chức đảng và 179 lượt đảng viên; tiến hành 41 cuộc giám sát đối với 37 tổ chức đảng và 41 đảng viên). Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên. Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra, giá trị sản xuất năm 2023 tăng 13,77% so với năm 2022. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2023 và thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng thời, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hưng theo chức vụ, giải pháp tập trung thực hiện trong năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ

của Ban Thường vụ Huyện ủy Thái Thụy. Đồng chí mong muốn tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Thái Thụy thời gian tới luôn đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm như khu công nghiệp VSIP Thái Bình, dự án đường cao tốc CT.08; phát triển dịch vụ du lịch biển; làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch..., góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

* Sáng ngày 27/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hưng tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2023. Đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tới dự.

Năm 2023, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hưng họp 51 kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện họp 8 kỳ, ban hành hơn 1.100 văn bản các loại, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2023, tổng giá trị sản xuất của huyện tăng 3,41% so với năm 2022; thu nhập bình quân đầu người đạt 61,38 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,88%; tổng thu các loại thuế, phí, lệ phí đạt 142,8% dự toán giao. Xã Đông Phương đã được tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, hai xã Phong Châu, Đông Hoàng đang hoàn thiện hồ sơ trình tỉnh thẩm định, công nhận.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trách nhiệm nêu gương, công tác tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí... được thực hiện nghiêm túc. Trong năm đã kết nạp mới 109 đảng viên, hoàn thành 4 cuộc kiểm tra, giám sát. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới theo phương châm hướng về cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2023, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đồng thời, kiểm điểm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, đề ra những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị trong thời gian tới Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đông Hưng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, có kế hoạch, giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện. Trong đó, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; quyết liệt trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường cải cách hành chính, phát triển đảng viên mới, chăm lo tốt cho người nghèo, thực hiện chính sách hậu phương quân đội; đẩy mạnh việc điều động, luân chuyển cán bộ xã.

NĂM 2023, GIÁ TRỊ SẢN XUẤT...

(Tiếp theo trang 1)

giá trị sản xuất lâm nghiệp ước đạt 17,9 tỷ đồng, tăng 0,6% so với năm 2022. Năm 2023, có 11 xã đạt tiêu chí NTM nâng cao, 1 xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Đến nay, toàn tỉnh có 138 sản phẩm OCOP (48 sản phẩm đạt 4 sao và 90 sản phẩm xếp hạng 3 sao); dự kiến trong thời gian tới có 40 sản phẩm OCOP được công nhận.

Tại hội nghị, ngành nông nghiệp phát động và tổ chức ký giao ước thi đua năm 2024. Trong đó, phần đầu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất toàn ngành tăng từ 2,1% đến 2,2% so với năm 2023; năng suất lúa đạt trên 13 tấn/ha/năm; sản lượng lương thực ước đạt khoảng trên 1.036 nghìn tấn. Số xã đạt tiêu chí xã NTM nâng cao trong năm đạt 10 xã trở lên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ngành nông nghiệp đạt được trong bối cảnh năm 2023 còn nhiều khó khăn. Đồng chí yêu cầu ngành nông nghiệp tập trung chỉ đạo sản xuất vụ xuân năm 2024 bảo đảm trong khung thời vụ, tiết kiệm nguồn nước, tiết giảm chi phí. Để tiếp tục khẳng định nông nghiệp, nông dân, nông thôn đóng vai trò chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội; đổi mới tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng NTM theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh,

đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành nông nghiệp tập trung tuyên truyền, triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, tỉnh, kế hoạch, đề án của UBND tỉnh về phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, trong đó tập trung xây dựng, cấp mã số vùng trồng cho vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của các xã; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho sản phẩm nông nghiệp. Thực hiện hiệu quả các giải pháp tái đầu tư gia súc, gia cầm và tái cơ cấu giống vật nuôi, rà soát và điều chỉnh quy mô đàn vật nuôi phù hợp với yêu cầu thị trường. Phát triển sản xuất thủy sản theo hướng tăng trưởng cao, bền vững, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; đa dạng hóa các đối tượng nuôi có giá trị và hiệu quả kinh tế cao. Cơ cấu lại hệ thống cảng cá và các khu neo đậu, đẩy mạnh phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá và các biện pháp bảo vệ ngư trường tạo điều kiện

cho ngư dân ra khơi đánh bắt hải sản, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Theo dõi, thu thập tình hình, bổ sung lý lịch công trình; kiểm tra, phát hiện hư hỏng của công trình để điều chỉnh chủ động tham mưu cho lãnh đạo các cấp chỉ đạo xây dựng phương án tu bổ, củng cố và hộ dề kịp thời, hiệu quả. Đôn đốc các đơn vị liên quan lập kế hoạch bảo đảm cấp nước an toàn hệ thống cấp nước nông thôn giai đoạn 2021 - 2025. Tập trung thực hiện các mục tiêu chương trình xây dựng NTM năm 2024 và giai đoạn đến năm 2025, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí của các xã đăng ký NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình "Thắp sáng đường quê", chương trình OCOP và 6 chương trình chuyên đề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

CỬ TRI HUYỆN KIẾN XƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

tôi cử tri một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh giải trình một số kiến nghị của cử tri, đề nghị huyện Kiến Xương

nghiên cứu giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền; đồng thời, tiếp thu ý kiến giữ các sở, ngành liên quan giải quyết và tổng hợp chuyển kỳ họp HĐND tới.

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Viên chức tỉnh tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và chăm lo tốt đời sống cho đoàn viên; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu

nước nhằm hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại hội nghị, Công đoàn Viên chức tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2024 và trao kỷ niệm chương "Vi sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn" cho các cá nhân; khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động công đoàn năm 2023.

NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG...

(Tiếp theo trang 1)

thực hiện nghiêm túc các kế hoạch về chuyển đổi số của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành thông tin và truyền thông đạt được trong năm qua, đồng thời chỉ ra một số tồn tại nhất định. Đối với nhiệm vụ thời gian tới của ngành, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp tiếp tục tập trung tham mưu triển khai kịp thời, có hiệu quả các chỉ đạo của trung ương về chuyển đổi số, Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đề án, kế hoạch về chuyển đổi số của UBND tỉnh, xây dựng đô thị thông minh tỉnh Thái Bình giai đoạn 2020 - 2025. Thực hiện tốt công tác định hướng thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, đặc biệt với những vấn đề

đang được dư luận xã hội quan tâm; quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật; tăng cường quản lý thông tin trên mạng xã hội. Tiếp tục quản lý phát triển hạ tầng viễn thông đáp ứng yêu cầu của xã hội, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số hiệu quả. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin - bưu chính. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Nhân dịp này, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, kỷ niệm chương Vi sự nghiệp thông tin và truyền thông của Bộ Thông tin và Truyền thông; 19 tập thể được nhận giấy khen của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

THÔNG BÁO

Lịch tiếp dân của Bí thư Tỉnh ủy năm 2024

Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quyết định số 1254-QĐ/TU, ngày 10/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế về trách nhiệm của Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Thường trực Tỉnh ủy thông báo lịch tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy năm 2024 như sau:

- Lịch tiếp dân**
 - 1.1. Tiếp dân định kỳ**
Lịch tiếp dân định kỳ từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2024 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

STT	Tháng	Thời gian	Ghi chú
1	01	Ngày 25	
2	02	Ngày 26	
3	3	Ngày 25	
4	4	Ngày 25	
5	5	Ngày 27	
6	6	Ngày 25	
7	7	Ngày 25	
8	8	Ngày 26	
9	9	Ngày 25	
10	10	Ngày 25	
11	11	Ngày 25	
12	12	Ngày 25	

Trong một số trường hợp vì lý do công việc hoặc vì lý do khác mà Bí thư Tỉnh ủy không thể tiếp dân theo lịch đã thông báo được thì chuyển sang ngày khác; việc hoãn tiếp dân và chuyển sang ngày khác được thông báo cho tổ chức, công dân biết.

- 2. Tiếp dân đột xuất**
Tùy từng vụ việc cụ thể theo quy định tại khoản 2, Điều 4 Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy quyết định việc tiếp dân đột xuất; thời gian, địa điểm, thành phần tham gia tiếp dân do Bí thư Tỉnh ủy quyết định.
- 2. Địa điểm tiếp dân**
Địa điểm tiếp dân là Trụ sở Tiếp công dân tỉnh tại số 360, phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.
- 3. Thành phần tham gia tiếp dân**
Thành phần tham gia tiếp dân cùng với Bí thư Tỉnh ủy gồm đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban đảng thuộc Tỉnh ủy, lãnh đạo, chuyên viên Ban Tiếp công dân tỉnh và lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan đến vụ việc công dân phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Tùy theo tính chất, nội dung vụ việc cụ thể, Bí thư Tỉnh ủy quyết định thành phần dự tiếp dân với Bí thư Tỉnh ủy.
- 4. Triển khai thực hiện**
Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban đảng thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Công an tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân theo quy định.

Trong ngày tiếp dân lưu ý: Tổ chức công tác đón tiếp, chỉ dẫn, hướng dẫn công dân thực hiện kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo; chuẩn bị phòng, địa điểm đón tiếp công dân, các điều kiện phục vụ buổi tiếp dân theo quy định; đảm bảo thời gian, lịch tiếp dân, bảo vệ an ninh trật tự và các điều kiện phục vụ tiếp dân của Bí thư Tỉnh ủy.

Cấp ủy, chính quyền các cấp theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp tiếp dân đối với những vụ việc thuộc phạm vi trách nhiệm giải quyết của cơ quan, địa phương, đơn vị mình; cơ quan có thẩm quyền giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân chuẩn bị đầy đủ báo cáo, hồ sơ, tài liệu cần thiết và phối hợp tham mưu, giúp Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân.

Trên đây là Thông báo lịch tiếp dân năm 2024 của Bí thư Tỉnh ủy. Thông báo này được niêm yết công khai tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và thông báo trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, người dân biết và thực hiện.

THÔNG BÁO

Tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát đợt 2 năm 2023

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình cần tuyển dụng 22 công chức làm Nghiệp vụ kiểm sát tại Viện Kiểm sát nhân huyện, thành phố.

- 1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển**
 - Là công dân Việt Nam và đang cư trú tại Việt Nam;
 - Có phẩm chất đạo đức tốt;
 - Độ tuổi: Nam không quá 35 tuổi, nữ không quá 30 tuổi;
 - Đủ sức khỏe để công tác theo kế hoạch của cơ quan y tế có thẩm quyền; không bị dị hình, dị tật, khuyết tật, không nói lắp, nói ngọng; nam cao từ 1,60m, nặng từ 50kg trở lên; nữ cao từ 1,55m, nặng từ 45kg trở lên.
 - Có trình độ Cử nhân Luật trở lên thuộc các trường hợp:
 - + Tốt nghiệp văn bằng 1 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội;
 - + Tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành luật đạt từ loại khá trở lên của các cơ sở đào tạo: Trường Đại học Luật Hà Nội; Trường Đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kinh tế - Luật thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Có chứng chỉ ngoại ngữ (Tiếng Anh) trình độ B và tương đương, chứng chỉ tin học trình độ B và tương đương trở lên.
 - Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng, lịch sử gia đình và bản thân không vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước và của ngành Kiểm sát nhân dân về bảo vệ chính trị nội bộ.
- 2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển**
 - Người đăng ký dự tuyển công chức nộp 02 bộ hồ sơ, gồm: Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu); Phiếu sơ tuyển; Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp; bản sao (có chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ; giấy xác nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).
 - Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển đến hết ngày 25/01/2024.
 - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, địa chỉ số 77 đường Trần Phú, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình (Phòng Tổ chức cán bộ - Phòng 204, ĐT 0227.3838174) hoặc qua đường bưu điện.

Thông tin chi tiết xem Thông báo tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2023 trên Trang thông tin điện tử Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tại địa chỉ: <http://www.vksthainh.gov.vn/>.

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH